



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และต่อมาได้ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระ  
ยุพราชเดชอุดม ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ (สอบข้อเขียน) ไปแล้ว เมื่อวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้ดำเนินการตรวจสอบประมวลผลการทดสอบเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน ซึ่งเป็นผู้สอบได้ตาม  
เกณฑ์ เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบปฏิบัติ/สอบ  
สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ก. วัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์)  
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจงกลนิ ชั้น ๓ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนรายงานตัวที่ กลุ่มภารกิจ  
ด้านอำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อ  
เจ้าหน้าที่ในการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ

ข. สอบปฏิบัติ(สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel  
๑๐๐ คะแนน)/สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล (๑๐๐ คะแนน) เพื่อทดสอบสมรรถนะต่าง ๆ อาทิเช่น  
ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ได้แก่ เป็นผู้มี ความซื่อตรง มีความอุทิศตน  
และมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ

ทั้งนี้ ผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์)  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑.	๑	นายเทพพิทักษ์ วงศ์ศรี	
๒.	๑๙	นางสาวชยณัฐ คะเนแนน	



(นายวีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม.